
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  2/2562 

วันที่  28  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด  

อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
----------------------------- 

ผู้มาประชุม  จ านวน   24  คน 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายปรารภ นางสันเทียะ ประธานสภา อบต.หินดาด 
  2 นายประจัด เจริญลาภ รองประธานสภา อบต.หินดาด 
  3 นายบุญมา  ม่วงกล้วย เลขานุการสภา อบต.หินดาด 
  4 น.ส.ฐิติมา พวงแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
  5 นายสมาน ลอยสวรรค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
  6 นายเสถียร กลางสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
  7 นายทัศนัย พันเหนือ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
  8 นายสมหมาย ดาวไธสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
  9 นายวุฒิไกร ประจันทะสี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
  10 นายทองปาน ภูค าศักดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
  11 น.ส.จารุวรรณ  พรหนองแสน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
  12 นางบัวเรียน แก้งค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
  13 นายมิตร์ อัคฮาด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
  14 นายอุดม ฤทธิ์ภักดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 
  15 น.ส.เกยุมาศ ในพิมาย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 
  16 นายทองปอน ภูค าศักดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
  17 นายไพร ทุมนาหาด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
  18 นายภูเมศ เศรษฐี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 
  19 นายดวน ศรีใส สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 
  20 นายชัชวาลย ์ ยังทองหลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 
  21 นายมาลา แก้วมีศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 
  22 นางปาจารีย์ ค๊าสเปอร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 
  23 นายประมวล ไปเจอะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 
  24 นายนาน มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 
   

/ผู้ไม่มาประชุม... 
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ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน 1  คน 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายยุทธนา สอนจันดา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ลาการประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  11  คน 
 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายพิบูลย์ แสงสุระ นายก อบต.หินดาด 
  2 นายด ารง พิมพ์ภักดี รองนายก อบต.หินดาด 

 3 นายบุญมา คงวุฒิ ที่ปรึกษานายก อบต.หินดาด 
 4 นางปราณี   สอนจันดา เลขานุการนายก อบต.หินดาด 
 5 น.ส.สภุาวดี  ศรีวิเศษ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 6 นายวิเชียร  แท้ไธสง นักวิเคราะห์นโยบายแลแผนฯ 
 7 น.ส.สกลภัทร อินเอี่ยม หัวหน้าส านักปลัด 
 8 น.ส.สวุพิชญ์ นาศรี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 9 น.ส.ศนินันทน์   สิมรัมย์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 10 นายบรรจง นามวงษา นายช่างโยธา 
 11 นายกิตติศักดิ์ ตุ้มสูงเนิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 

   เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาดครบองค์ประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินดาด เชิญ นายปรารภ  นางสันเทียะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย  
สวดมนต์ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการการประชุมตามระเบียบวาระ   
   

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาดได้ขอขยายระยะเวลาการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 
สิงหาคม ๒๕62 มีก าหนด ๑๕ วัน ตามมติที่ประชุมที่อนุมัติให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินดาดขอขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด ขยายเวลาไปจนถึง 30 สิงหาคม 2562 นั้น  

      วันนี้จึงเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 2/2562 เพ่ือประชุมรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ 2563 ตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอมา 

ที่ประขุม  รับทราบ 
 
 

/ระเบียบวาระ... 



-3- 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 

  - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด  สมัยสามัญ   
  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/๒๕62  วันที่  13 สิงหาคม  2562 
 

มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี  3     กระทู้ถาม 
 

ประธานสภาฯ    มีท่านใดจะกระทู้ถามด่วนหรือไม่ครับ 
 

นายภูเมศ  เศรษฐี  ผมจะย้อนไปที่โครงการของเงินทุนส ารองเงินสะสม โครงการเจาะบ่อบาดาล โดยใช้แผง  
สมาชิก อบต.หมู่ 11  โซ่ล่าเซล หมู่ 11 บ้านปรางค์ ณ ตอนนี้เกิดปัญหาภัยแล้งค่อนข้างหนัก งบประมาณที่

สภาฯ อนุมัติในโครงการ จ านวนเงิน 250,000 บาท วันนีผ้มได้ยื่นหนังสือขอเอกสาร
ทางราชการ เพื่อขอดูรายละเอียดราคากลางของโครงการนี้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ข่าว  
ว่าในโครงการไม่มีระบบวางท่อเพ่ือเข้าสู่สระประปา เรียนผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการนี้ 
เจ้าหน้าที่ท่านใดที่ด าเนินโครงการนี้ กรุณาชี้แจงให้ผมได้ฟัง ได้รับรู้ รับทราบเพ่ือที่จะเอา
ข้อมูลตรงนี้ไปชี้แจงให้กับประชาชนได้เข้าใจ ล่าสุดได้คุยกับประชาชน มีการบอกว่าจะ
เรี่ยไรประชาชนเพ่ือจะซื้อท่อมาวางตรงบ่อประปา ความรู้สึกของประชาชนไม่พอใจมาก 
ในงบประมาณ 250,000 บาท ท าไมจึงไม่สามารถจัดท าให้เสร็จลุล่วงได้ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายผู้บริหารตอบท่านภูเมศฯ 
นายก อบต.หินดาด  ขอตอบกระทู้ถามท่านภูเมศฯ การจัดท าโครงการเจาะบาดาลฯ เงินทุนส ารองเงินสะสม

จ านวน 250,000 บาท ท่านภูเมศฯ ต้องเข้าใจว่าเจาะตรงไหน เดิมทีเราจะเจาะเติม
เต็มทีส่ระประปา ค าว่าเจาะเติมเต็มสระประปา ก็ต้องเจาะบริเวณสระประปา ช่างบอกมา
ว่าเจาะไม่ได้ข้างสระ ผมเลยบอกว่าเจาะตรงไหนก็ได้ให้น้ าออก ทีแรกเขาจะไม่เจาะด้วย
ซ้ าไป ผมบอกเจาะไปเลย บริเวณนี้แก้ปัญหาได้ ผมคุยกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านไม่เรี่ยไร 
ผู้ใหญ่บ้านมีเงินกองทุนประปาอยู่ ผู้ใหญ่บ้านคุยกับผมว่าจะไม่เรี่ยไรมีเงินกองทุนประปา
อยู่ ผมบอกว่าผมจะช่วย 2,000 บาท ผมคุยกับผู้ใหญ่บ้านครับไม่ต้องเรี่ยไรประชาชนให้
ประชาชนเดือดร้อน  ทางหมู่บ้านมีเงินกองทุนประปาของเขาท่ีจะวางท่อ 400 เมตร 
100  ท่อน ก็ประมาณ 4,000 บาท ยังไม่ถึงประชาชน คุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้วจะไม่เรี่ยไร 
แล้งก็แล้งงานไม่มีท าอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนเลย ยังไม่ถึงขนาดนั้นถ้าไม่คิดจะแก้ปัญหา
ให้พ่ีน้องไม่เจาะเลย บอกตรง ๆ เลย เพราะมันผิดจุด ทางสิ่งแวดล้อมเขากบ็อกว่าให้ไป
เปลี่ยนจุดกันวุ่นวายผมเชื่อว่าหมู่ 11 ไม่เปลี่ยนจุดเดิมทีเราจะเจาะเติมเต็ม ต้องท าหนังสือ
ไปเปลี่ยนจุดให้สิ่งแวดล้อม หลายอย่าง การที่ท่านจะไม่วางท่อ สมมุติว่าเขาไปเจาะใกล้ ๆ 
ค่าท่อก็ไม่ต้องเสีย ไม่มีใครประมาณทันเรื่องท่อได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ท่านก็ต้องเข้าใจ  
เข้าใจช่าง เข้าใจผมบอกท่ีจะช่วยเหลือประชาชน ท่านภูเมศฯ ก็ถามผมว่าท าไมไม่วางท่อ
ให้เรียบร้อย เราจะรู้ที่เจาะได้อย่างไร ก็ร้องเรียนผมอีก ประมาณท่อไม่ตรงสเป็ค ทุกวันนี้
ผมท างานกับช่างก็ระมัดระวังมากเอาตามนั้นครับ ผมอยากให้เข้าใจ ไม่อยากให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน ผมโทรถามผู้ใหญ่บ้าน ไม่มีงบประมาณ ที่จะท าผมจะเร่งช่างให้ไป 

 ติดตั้งวันนี้ ที่จริงบ้านท่านต้องติดตั้งทีหลัง ผมเห็นบ้านปรางค์เดือดร้อนเลยให้ก่อน ท่าน
สบายใจได้เลย ท่านจะตรวจสอบโครงการท่านตรวจสอบได้เลย ไม่มีว่างท่อจริง  ขอบคุณ
ท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  การตอบค าถามเป็นที่พอใจท่านหรือยัง  
/นายภูเมศ... 
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นายภูเมศ เศรษฐี จากการตอบของผู้บริหาร คือในลักษณะการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินทุนส ารองเงิน 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11  สะสม ที่เราได้ด าเนินการอนุมัติในสภาฯไปเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบฯ การเปลี่ยนแปลง

โครงการต้องเข้าที่ประชุมสภาฯ ไม่ว่าจะสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ในลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ก่อนที่จะเปลี่ยนต้องแจ้งที่ประชุมสภาฯ ไม่ใช่ปล่อยให้เกิดปัญหาเรียบร้อยแล้วค่อยแจ้ง 
ต้องแจ้ง ไม่อย่างนั้นก็ท าได้ตามสบายใจ เพราะว่าปกตแิล้ว ระเบียบควบคุมอยู่แล้วการที่
จะเปลี่ยนแปลงลักษณะ แนวทางโครงการ ต้องแจ้งที่ประชุมสภาฯ โดยด่วน งบเงินสะสม
ทุกตัว เปลี่ยนแปลงก็คือท่านบอกว่าไม่มีการวางท่อในโครงการ การย้ายจุด ถือว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะโครงการ ต้องแจ้งที่ประชุมสภาฯ ลักษณะของโครงการไม่ตอบ
ปัญหาความเดือดร้อนของโครงการต้องแจ้งในที่ประชุมสภาฯ 

นายก อบต.หินดาด  เปลี่ยนแค่สถานที่ ไม่เกี่ยว เพ่ือแก้ปัญหาเจาะเพ่ือเติมเต็ม ถ้าเปลี่ยนแหล่งเจาะเราต้องหา
แหล่งน้ าเพ่ือให้เขาเจาะจนได้ ไม่มีการประชุมสภาฯ แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะเปลี่ยนแปลง
สถานที่ยกเว้นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอย่างกรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ้าเปลี่ยนแปลงแบบ  

  ค าชี้แจงต้องเข้าสภาฯ ในแบบ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถูกสเป็คทุกอย่าง คณะกรรมการ
ตรวจรับมี ท่านท าให้ยากก็ยาก ท่านท าให้ง่ายก็ง่าย แก้ปัญหาให้ประชาชนทุกอย่างผม
ทุ่มเทให้กับหมู่ 11 ท่านลองย้อนกลับไปดูตัวเองนิดหนึ่งนะลองดูท่านผมจะแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนถ้าท่านอยากตรวจสอบจะร้องเรียน ค่อยว่ากันทีหลังไม่ต้องเข้าสภาฯ  

  ผมจะแก้ปัญหาให้ประชาชนก่อน ผมลัดคิวโทรหาผู้รับจ้างให้ไปติดที่คิดว่าเข้าสภาฯ  
  ผมขอยืนยันว่าเปลี่ยนจุด ไม่เปลี่ยน ผมเรียนอีกกรณีประกาศภัยพิบัติเขาให้เร่งด่วนที่สุด 

เดี๋ยวนี้ขอสิ่งแวดล้อม เราก็ไม่ต้องขอ เจาะเลย ต้องแก้ปัญหาให้ประชาชน จะเจาะ
ตรงไหน อยู่ในแบบ อยู่ในแผน ไม่ได้เกี่ยวกะอยู่ในแผน เจาะเร่งด่วนเลย แต่ของเราขอไป
ตอนนั้นยังไม่ประกาศภัยพิบัติ แต่เดี๋ยวนี้ท าได้แล้วล่าสุดงบ ส.ส. แปรญัตติ 6 ร้อยล้านได้
จังหวัดละ 6 ล้าน อ าเภอละ 2 ล้าน ผมเจาะหมู่ 11 อีก 1 บ่อ หมู่ 3 อีก 1 บ่อ ถึงขนาด
นี้ แก้ปัญหาให้พ่ีน้อง ถ้าลักษณะนี้จะเอายังไง ผมท้อ อะไรเกิดก็เกิด  

ประธานสภาฯ  ก็คงจะที่นายกคุยกะผม ว่าเอางบประมาณมาเสริม ก็น่าจะได้ ก็คงจะไม่ได้ร่วมรับผิดชอบ
ตามระเบียบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องที่เสนอใหม่ 
     5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับ 
     เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 
นายวิเชียร แท้ไธสง        มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 เพราะนโยบายของผู้บริหารในการจัดท า
นักวิเคราะห์ฯ    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 มีการจัดท างบประมาณสูงกว่าแผนที่วางไว้  
     งานนโยบายและแผนได้เข้าไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณใน 
     แผนให้สูงขึ้น มี 3 โครงการ   

     - ดูเอกสารของแผนฯ ที่ หน้า 4  โครงการก่อสร้างถนนดินข้างสระประปาห้วยหินลาด 
บ้านหินดาด หมู่ที่ 1 ปริมาณงานถนนดินกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร สูง 80 เซนติเมตร 
งบประมาณในแผนมี 80,000 บาท ซึ่งในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ได้ประมาณ
ราคาโครงการนี้ เพ่ือจัดท าร่างข้อบัญญัติฯ ปี 2563 ใช้งบประมาณ 189,000 บาท นั่น
คือเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการนี้ให้งบประมาณสูงขึ้น  

/- ดูต่อที่หน้า...   
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     - ดูต่อที่หน้า  5  โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 4-หมู่ 1 ปริมาณงานกว้าง  
8 เมตร ยาว 2,700 เมตร ลึก 3.5 เมตร โครงการนี้ทอดยาวมาตั้งแต่หมู่ที่ 4 มาหมู่ 1  
เป็นคลองเดียวกัน เดิมทีเดียวมีเฉพาะหมู่ 4 หมู่เดียว เนื่องจากว่าเป็นคลองสายเดียวกัน   
ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ สถานที่ต้องเชื่อมติดต่อกัน นั่นคือเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงแผน  
     - ดูต่อที่หน้า 6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าถนนบ้านหนองพลองหมู่ 3 ปริมาณ
งานกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร มีงานต้นไม้ โคมไฟ ไฟส่องสว่างในส่วนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงคือ เดิมแผน 5 ปีฯ งบประมาณในแผนอยู่ที่ 100,000 บาท กองช่างได้
ค านวณปริมาณงาน ปรากฏว่างบประมาณเพ่ิมขึ้นจากเดิมเป็น 150,000 บาท นั่นคือ
เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลง คือท าให้วัตถุประสงค์ สาระส าคัญ งบประมาณ สถานที่
เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงท าได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2561 ข้อ22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา ก็คือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันนี้  และตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ประธานสภาฯ    ตามที่เจ้าหน้าที่ได้อธิบายเรื่องของแผนฯ ไปแล้ว ทุกท่านมีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มีขอมติ 
     ที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง  
     ฉบับที่ 1  หรือไม่ 
 

มติที่ประชุม    มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง  
     ฉบับที่ 1  ด้วยคะแนนเสียง  21  เสียง ไม่เห็นด้วย   -  เสียง  งดออกเสียง  3  เสียง 
 

ประธานสภาฯ    5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
     งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3      
 

              ในวาระที่  1 แห่งร่างข้อบัญญัติฯ ขั้นรับหลักการ 
 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีทางผู้บริหารได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ให้สภาฯ และสภาฯ ได้แจกหนังสือพร้อมกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2563 ให้ทุกท่านได้ไปศึกษา  หลายท่านก็คงจะดูเรียบร้อยแล้ว วันนี้เข้าสภาฯ เพื่อรับ
ร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
ดาดได้ชี้แจง 

นายก อบต.หินดาด เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาดที่เคารพ
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหินดาดจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น  
ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

/สถานะการคลัง... 
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  1.สถานะการคลัง   
  1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 องค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

       1.1.1 เงินฝากธนาคาร    จ านวน  24,757,316.38  บาท 
      1.1.2 เงินสะสม    จ านวน    1,833,645.47  บาท 
      1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน  11,627,760.25  บาท 
      1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  
                                           0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
      1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 3 โครงการ รวม  
              12,100.00 บาท 

     1.2 เงินกู้คงค้าง 0.00 บาท 
 

     2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 21 สิงหาคม  
      พ.ศ. 2562 

    (1) รายรับจริง จ านวน  43,560,503.27  บาท ประกอบด้วย 
      หมวดภาษีอากร      จ านวน      113,592.91  บาท 
      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน         20,289.00  บาท 
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน         80,199.30  บาท 
      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน             0.00  บาท 
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน          1,627.00  บาท 
      หมวดรายได้จากทุน   จ านวน                 0.00  บาท 
       หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน  17,405,137.06  บาท 

 

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  25,939,658.00  บาท 
 

    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน         30,000.00  บาท 
    (3) รายจ่ายจริง จ านวน 34,063,768.24 บาท ประกอบด้วย 
     งบกลาง               จ านวน  13,441,559.00  บาท 
     งบบุคลากร      จ านวน    9,359,884.73  บาท 
     งบด าเนินงาน      จ านวน    4,235,514.51  บาท 
     งบลงทุน      จ านวน    4,684,860.00  บาท 
     งบรายจ่ายอื่น     จ านวน        0.00   บาท 
     งบเงินอุดหนุน     จ านวน    2,341,950.00  บาท 

                (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
                จ านวน         30,000.00  บาท 

    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม     จ านวน    3,924,652.00  บาท 
    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน       799,000.00  บาท 

    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  ๆ  จ านวน                  0.00  บาท 

 
 
 
 
 

/3. ประมาณ... 
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3. ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด รวมทั้งสิ้น  46,900,000  บาท แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

   -หมวดภาษีอากร   รวม 140,500  บาท 
    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      จ านวน     45,000   บาท 
    ภาษีบ ารุงท้องที่       จ านวน    93,000   บาท 
    ภาษีป้าย        จ านวน      2,500   บาท 
   - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 55,200 บาท 
    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา   จ านวน       1,500  บาท 
    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน    จ านวน          100  บาท 
    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน        5,200  บาท 
    ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล   จ านวน        6,000  บาท 
    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์     จ านวน           400  บาท 
    ค่าปรับการผิดสัญญา      จ านวน      16,000  บาท 
    ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   จ านวน        6,000  บาท 
    ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
           จ านวน      17,000  บาท  

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
ในครัวหรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร  จ านวน        2,000  บาท 

    ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร     จ านวน        1,000  บาท 
   - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รวม    154,000   บาท 
    ดอกเบี้ย         จ านวน     154,000 บาท 
   - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  รวม 33,100    บาท 
    ค่าขายแบบแปลน       จ านวน       30,000 บาท 
    ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร     จ านวน            100 บาท 
    รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ      จ านวน         3,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   -หมวดภาษีจัดสรร    รวม  18,917,200  บาท 
    ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน    จ านวน     688,000  บาท 
    ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ    จ านวน  9,138,000  บาท 
   ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ    จ านวน  3,338,000  บาท 
    ภาษีธุรกิจเฉพาะ     จ านวน     173,000  บาท 
    ภาษีสรรพสามิต      จ านวน  5,120,000  บาท 
    ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จ านวน  10,000  บาท 
    ค่าภาคหลวงแร่     จ านวน       91,000  บาท 
    ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      จ านวน       37,200  บาท 
    ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม 
    ประมวลกฎหมายที่ดิน      จ านวน     322,000 บาท  
 

/รายได้ที่รัฐบาล... 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า         จ านวน 27,600,000 บาท 
 

    4. ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    - จ่ายจากงบประมาณ 
     งบกลาง       จ านวน   17,571,600  บาท 

    งบบุคลากร     จ านวน   13,223,234  บาท 
     งบด าเนินงาน    จ านวน     8,436,466  บาท 
     งบลงทุน    จ านวน     5,377,700  บาท 
     งบรายจ่ายอื่น    จ านวน          20,000  บาท 
     งบเงินอุดหนุน    จ านวน     2,271,000  บาท 
     รวมจ่ายจากงบประมาณ   จ านวน  46,900,000  บาท 
 

 ในส่วนของรายงานรายละเอียดประมาณการจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่หน้า 65 เป็นต้นไป ให้หัวหน้าส่วนแต่ละแผนงาน
น าเสนอต่อสภาฯ เรียงตามล าดับ ดังนี้  

  ด้านบริหารทั่วไป 
       - แผนงานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง   
       - แผนงานรักษาความสงบภายใน  
  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
       - แผนงานการศึกษา  
       - แผนงานสาธารณสุข   
       - แผนงานสังคมสงเคราะห์   
       - แผนงานเคหะและชุมชน   
       - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
       - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
  ด้านการเศรษฐกิจ 
       - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       - แผนงานการเกษตร 
  ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
      - แผนงานงบกลาง  
 

ประธานสภาฯ                        เมื่อหัวหน้าส่วนน าเสนอรายละเอียดประมาณการจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตาม 
                                         แผนงานครบทุกแผนงานต่อที่ประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว 
น.ส.สกลภัทร อินเอ่ียม              สรุปในส่วนที่ขอแก้ไขเป็นของกองช่างเป็นโครงการซ้ ากัน โครงการก่อสร้างถนน 
หัวหน้าส านักปลัด                   คอนกรีตรอบสระประปาบ้านตะคร้อ หน้าที่ 106 ขอตัดออก จ านวนเงิน 199,000 
                                        บาท เป็นการคีย์ซ้ า คีย์ผิด พอตัดออกจ านวนเงินทั้งแผนงานเปลี่ยน ดังนั้นกองช่างจึงได้ 
                                       ส าเนาเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ แจกท่านใหม่ หน้า 96-100 แผนงานเคหะและชุมชนและ  
                                       หน้า 103-108 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

/ตามเอกสาร... 
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ประธานสภาฯ                        ตามเอกสารร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้ส่งมอบ 
                                         ให้แก่ท่านสมาชิกสภาไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและท่านก็คงจะศึกษารายละเอียด 
                                         ทั้งประมาณการรายรับและรายจ่ายโดยละเอียดแล้ว อีกท้ังหัวหน้าส่วนได้น าเสนอ 
                                         รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายอีกครั้งเรียบร้อยแล้ว หากท่านสงสัยในข้อใด หรือจะ 
                                         อภิปรายงบประมาณด้านใด เชิญครับ 
นายสมหมาย ดาวไธสง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 3  งานวางท่อเมนต์ส่ง 
สมาชิก อบต.หมู่ 3  น้ าประปา PVC 3 นิ้ว ยาว 1,500 เมตร ผู้รับเหมาจะเชื่อมต่อท่อเมนต์ตามซอยต่าง ๆ 

ให้หรือไม่ 
นายบรรจง นามวงษา  จะเดินเฉพาะท่อ ผู้รับเหมาจะไม่ได้เชื่อมให้ 
นายช่างโยธา 
นายสมหมาย ดาวไธสง  อยากเปลี่ยนแปลงโครงการ แต่ประชาคมมาอันดับ 1 ถ้า 1,500 เมตร เข้าไปถึงบ้าน 
สมาชิก อบต.หมู่ 3  นายบุญชูฯ นายครรชิตฯ ต้องตัดท่อไปตามซอย ต่อใหม่ทั้งหมด จะท าได้มั้ย 
นายก อบต.หินดาด  คิดว่าจะท ายากเราค่อยมาปรับเปลี่ยนทีหลัง เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ค่อยวางแผนกันใหม่ 

ถ้าเชื่อมท่อวุ่นวายแน่นอน  
นายทัศนัย พันเหนือ  ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนงานวางท่อ อยากให้วางแค่ 400 เมตร ถึงบ้านนายบุญชู  
สมาชิก อบต.หมู่ 3  กาศไธสง จ านวน 100,000 บาท เหลืออีก 150,000 บาท มาท าต่อถนน คสล. 

ปรับปรุงคสล.ข้างละ 2 เมตร จะท าได้หรือไม่ 
นายก อบต.หินดาด  หมู่ 3 ผมคุยกับท่านประจ า ต้องท าโครงการแรกให้ตามประชาคม ให้ไปคุยกับช่าง ให้

ปล่อยไปก่อนแล้วค่อยเปิดวิเปลี่ยนค าชี้แจง แก้ไขไม่ได้  ถามรองปลัดฯ วางท่อประปา 
1.5 แสน ประชาคมอันดับแรก เหลือ 50,000 บาท จะได้หรือไม่ 

นายกิตติศักดิ์ ตุ้มสูงเนิน เปลี่ยนวงเงิน สถานที่ ก็เข้าสู่เปลี่ยนแปลงแผน แนะน าให้แปรลด ไปเพ่ิมโครงการอ่ืนได้ 
รองปลัด อบต. 
นายสมหมาย ดาวไธสง ถ้าจะท าประปาเข้าไปแล้ง ๆ ก็อยากจะเหลือไว้ แต่ตัดงบประมาณ ตั้ง 100,000 บาท  
สมาชิก อบต.หมู่ 3  เข้ามาท า คสล.ภูมิทัศน์ จะได้หรือไม่     

นายก อบต.หินดาด รับหลักการไปก่อน ท่านสมหมายฯ ไปประชุมประชาคมหมู่บ้าน ขอให้ชาวบ้านยกมือ
ตามความเป็นจริงแล้วเอาเข้าสภาฯ แล้วมาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เพราะไม่ตอบโจทย์
ความเดือดร้อนของประชาชน 

 

ประธานสภาฯ  เป็นอย่างผู้บริหารว่า รับหลักการไปก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงทีหลัง สภาฯ 
ท่านใดมีความคิดเห็นอีกหรือไม่ครับ  

นายภูเมศ เศรษฐี ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ 2563 หน้า 36/44 งานการศึกษา โครงการ 
สมาชิก อบต.หมู่ 11  วันลอยกระทง พอดีทางชุมชนบ้านปรางค์-หนองพลอง มีการก่อสร้างโบสถ์ใกล้เสร็จ

แล้ว จะมีโชว์ในเนื้อหาของนวัตวิถีการท่องเที่ยว ทางวัดหนองพลองและทางชุมชน 2 
หมู่บ้านได้ปรึกษากัน เรื่องลอยกระทงอยากปรึกษาทางสภาฯ ปีงบประมาณ 2563 
หนองพลองขอเป็นเจ้าภาพจัดได้มั้ย 

นายก อบต.หินดาด   จะประชุมปรึกษาหารืออีกที ขอให้ข้อบัญญัติฯ ผ่านและประกาศใช้ก่อน  
นายภูเมศ เศรษฐี ในเล่มประมาณราคาโครงการก่อสร้าง ผมอ่านเนื้อหาประมาณราคา ปร.4, ปร.5 ที่หน้า  
สมาชิก อบต.หมู่ 11  6 ข้อ 24 งานก าจัดวัชพืช ผมทบทวนในข้อบัญญัติฯ ผมไม่เจอในแผน จะผ่านไปได้

หรือไม่ 
 

/เรื่องก าจัด... 
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น.ส.สกลภัทร  อินเอี่ยม เรื่องก าจัดวัชพืชในทั้งต าบลตั้งไว้ 200,000 บาท ลักษณะงาน ก าจัดงานเกษตร  
หัวหน้าส านักปลัด  วัชพืชคือลอยในน้ า แผนงานเกษตรท าในลักษณะของจิตอาสา วันส าคัญ ท าความ

สะอาดแหล่งน้ า อันนี้คือแผนงานเกษตร ส่วนลักษณะการก าจัดวัชพืชที่หนา ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ที่กองช่างท า เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานต้องใช้เครื่องจักร การค านวณ
ปริมาณงาน ซึ่งต้องแยกจากงานเกษตรเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งตัวนี้มีในแผนงาน
ก าจัดวัชพืชเป็นได้ท้ังงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งงานเกษตร งานช่าง เหมือนหมู่ 5 ครั้งที่
แล้วที่ไปลงก าจัดวัชพืช เป็นแบบจิตอาสา ตามจังหวัดสั่ง 

นายวิเชียร แท้ไธสง  ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดชี้แจง ตอบตรงประเด็นหรือไม่ หากตรงแล้วผมจะไม่อธิบายซ้ า 
นักวิเคราะห์ฯ 
นายภูเมศ เศรษฐี เรื่องของงบประมาณก าจัดวัชพืช ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วใช้งบประมาณ  
สมาชิก อบต.หมู่ 11  เนื้องาน สูงเกิน การก าจัดวัชพืชไม่ตอบโจทย์ขนาดนั้น  
นายวิเชียร แท้ไธสง  แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้ท าข้อบัญญัติฯ คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  
นักวิเคราะห์ฯ   ของ อบต.หินดาด ผมเปิดแผนฉบับนี้ ที่หน้าที่ 64 ล าดับที่ 2 เป็นโครงการล าดับที่ 

134-135  แผนงานการเกษตร อยู่ที่หน้า 95 มีขุดลอกสระน้ า ตรวจสอบแล้ว 
โครงการก าจัดวัชพืช ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพราะตาม
เอกสาร ล าดับเป็นโครงการอ่ืน เดี๋ยวให้หัวหน้าส านักปลัดตอบ อาจใส่หน้าผิดหรือเปล่า 
ผมเปิดหน้า 95 ตรวจดูแล้ว เป็นโครงการขุดลอกทั้งหมด หัวหน้าส านักปลัดน่าจะจ าผิด 
ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ผมก็ไม่ได้เข้าประชุมตรวจร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ด้วย เพราะว่าไม่ได้เป็นผู้อ านวยการกอง จริง ๆ ท่าน
ต้องตรวจตัวที่ปรากฏในแผน ซึ่งท่านนายกฯ ย้ าหนักหนาว่าต้องมีในแผนเชิญหัวหน้า
ส านักปลัดชี้แจงครับ 

น.ส.สกลภัทร อินเอ่ียม  หน้าที่ 100 บอกว่าอยู่ในแผน 5 ปี หน้า 62 ล าดับ 2 
หัวหน้าส านักปลัด 
นายวิเชียร แท้ไสง  คือถ้าไม่มีในแผน ถ้าเข้าสู่กระบวนการแปรญัตติท่านก็แปรตัด ผมเน้นย้ าเสมอว่า  เวลา 
นักวิเคราะห์ฯ       จะก่อสร้างไม่ว่าแผนงานใดก็แล้วแต่ มันต้องมีในแผน เชิญท่านอภิปรายต่อครับ 
นายก อบต.หินดาด  จ าได้ว่างานนายอ าเภอฯ มาเปิดก าจัดวัชพืช ที่ หมู่ 5 บอกว่าให้เอาอยู่ในแผน เรื่อง

ก าจัดวัชพืช หมู่ 5 หมู่ 4 เขาก็ท าหนังสือมา คนไม่สามารถที่จะเอาวัชพืชออกได้ ให้เอา
รถแมคโครขนออกอย่างเดียว ที่ท่านบอกไม่ตอบโจทย์ ท่านอยู่ฝั่งโน้น อยู่ฝั่งนี้มันตอบ
โจทย์  ระยะทางประมาณ 2 กม. วัชพืชหนา คนไม่สามารถเอาขึ้นได้ บอกเอาเข้า
ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 ท าไมจะท าไม่ได้แทรกกัน มันเป็นประโยชน์ของประชาชน 

นายวิเชียร แท้ไสง  ในแผน 4 ปี ฉบับที่ 7 หน้าที่ 64 หน้า 2 มีโครงการก าจัดวัชพืช แต่ที่เราท าข้อบัญญัติ
ฯ 2563 เราใช้แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ใช้ไม่ได้ครับ อย่างที่นายกฯ บอก
ว่าช่วงนายอ าเภอฯ มาเปิดงานก าจัดวัชพืชช่วงนั้น เราเพิ่มเติมในแผนฉบับที่ 7 ครับ  

นายบรรจง นามวงษา งานแผนว่าไม่ได้ ก็ตกไป ผมขอโทษและขอรับผิดชอบผู้เดียวครับ 
นายวิเชียร แท้ไธสง  ให้บันทึกค าพูดของวิเคราะห์ไว้ด้วยว่า ไม่มีในแผน ในส่วนของโครงการนี้ ค าว่าไม่มีใน

แผน คือไม่อยู่ถูกฉบับ 
ประธานสภาฯ  ที่ภูเมศถามถือว่าตกไป ไม่อยู่ในแผน 
นายภูเมศ เศรษฐี  การรับร่างไม่ได้ กลัวว่าในการรับร่างข้อบัญญัติฯ ตัวที่เราจะประกาศใช้ หากมีการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ผมบอกไม่มีตามแผน เพราะว่าตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณฯ  หมวด 3 บอกว่าต้องมีตามแผนก่อนที่จะ 

/รับร่างได้... 
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  รับร่างได้ ถ้าเกิดว่าผมรับร่างตัวนี้ ท่านประธานสภาฯ ขอมติในวันนี้แล้วไม่เป็นไปตามท่ี
ระบุหมวด 3 สมาชิกสภาฯ จะมีความผิดหรือไม่  ร่างข้อบัญญัติฯ ที่ส่งให้สมาชิกสภาฯ  
ตามปกติต้องละเอียดรอบคอบอย่างมาก ถ้าเกิดว่าไม่ตรงตามระเบียบข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทยฯ สภาฯ เราจะท าอย่างไร เราสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่ ไม่ใช่ว่าแปร
ลด ถ้าตัวนี้ประกาศใช้มีผลต่อสภาฯ หรือไม่ ต้องศึกษาดี ๆ 

 

นายก อบต.หินดาด  ตามท่ีท่านภูเมศฯ กลัวมีผลรับร่าง สิ่งไหนที่สมาชิกสภาฯ รับร่างฯ แปรเข้าไปแปรตก  
  ไม่อยู่ในแผน ผิดหรือไม่ ผมว่าไม่ผิด ท่านรองปลัดฯ ว่าเป็นอย่างไรลักษณะแบบนี้ 
 

นายกิตติศักดิ์ ตุ้มสูงเนิน ถ้าสมมุติว่ามีมติรับร่างข้อบัญญัติปี 2563 ที่ 46,900,000 บาท ถ้ารับไปแล้วในชั้น 
รองปลัด อบต.  แปรลดตัดไปก็จ่ายไม่เท่ากัน ขอเสนอแนะ ให้พักการประชุมก่อน ให้เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบรายละเอียดว่ามีในแผนหรือไม่  
 

นายก อบต.หินดาด  ไม่คิดว่าสมาชิกสภาฯ จะเจาะลึกขนาดนี้ ผมไม่รู้จริง ๆ ตอนท าโครงการว่ามันอยู่ในแผน
หรือไม่ ถ้าไม่อยู่ในแผน เราไม่ต้องท า ภูเมศบอกว่าไม่มีในแผนไม่สามารถมีในข้อบัญญัติ
ได้ เงิน 46,900,000 บาท ก็ลด ก็ไม่ต้องตั้งรายการใหม่ ตอนบ่ายขอลา ถ้าไม่จบก็ขอ
เลื่อนไปอีก เพ่ิงเคยมีเจาะแผนลึก ๆ การท างานมันต้องประสานกัน หัวใจส าคัญมากแต่
ละส่วน ไม่มีที่ไหนหรอกขอขยาย แล้วแต่ท่านประธานสภาฯ ว่าจะพักการประชุมหรือไม่ 

 

ประธานสภาฯ  ขอพักการประชุม บ่ายโมงตรงมาประชุมใหม่ ตอนบ่ายขอให้เจ้าหน้าที่ได้ดูรายละเอียด
ก่อน 
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เลขานุการสภาฯ                      เมื่อถึงเวลา 13.00 น.เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ ขึ้นห้องประชุม   
                                         องค์ประชุม 21 คน (นายยุทธนา สอนจันดา ลาการประชุม, นายชัชวาลย์  
                                         ยังทองหลางและนายทัศนัย  พันเหนือ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 
 

ประธานสภาฯ                        ขอเปิดการประชุม  ในเรื่องของร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้อภิปรายไว้ ขอปรึกษาทางสภาฯ  
                                         ว่าเราจะรับร่าง หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร  
นายภูเมศ เศรษฐี                     ผมได้โทรปรึกษาสอบถามกับทางกรมส่งเสริมฯ ได้ความว่า เราสามารถรับร่างไว้ก่อนได้  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11           หลังจากนั้นตัวที่ไม่มีในแผน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ต้องแปรตกอย่างเดียว ตาม 
                       ความเห็นตามที่ท้องถิ่นจังหวัดฯ ที่ได้โทรคุย ได้ยืนยันมาแล้วว่าสมาชิกสภาฯ ไม่มี 
     ความผิดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยในขั้นรับร่าง แต่ต้องมีการแก้ไขในขั้นแปรญัตติ  
     แปรลด 
 

ประธานสภาฯ                         มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 
   ที่ประชุม หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นสมควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบล         
หินดาด โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(เวลา 13.25 น.) รับหลักการ 18 เสียง ไม่รับหลักการ  - เสียง  งดออกเสียง 
จ านวน  3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯและเลขาสภาฯ) (องค์ประชุม 
21 คน) 

 
     

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ แล้ว ต่อไปให้ที่ประชุมพิจารณา 
  -ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 1 ไปแล้ว จึงขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสนอตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

ประธานสภาฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ จ านวนกี่คน 

นายภูเมศ เศรษฐี    เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11  งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 7 คน 
     ผู้รับรอง     
     1) นายนาน มาสูงเนิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 15 
     2) นายมาลา แก้วมีศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 13 
ประธาน    ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 

 

ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด
เห็นสมควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  7  คน โปรดยกมือครับ 

/มีมติเห็นชอบ… 
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มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 7 คน  ด้วยคะแนนเสียง  
เห็นชอบ 18 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  3  เสียง  

 

ประธานสภาฯ  -ขั้นตอนต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
โดยเลือกทีละคนจนกว่าจะครบจ านวน 7 คน ตามล าดับ และการเสนอชื่อให้เสนอได้
โดยไม่จ ากัดจ านวน พร้อมทั้งให้มีผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 

 

-ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
 

นายทองปาน ภูค าศักดิ์   เสนอ นายสมหมาย ดาวไธสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา อบต.ม 11   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
     ผู้รับรอง  
     1) นางสาวเกยุมาศ ในพิมาย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที ่8 
     2) นางบัวเรียน แก้งค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 5 
ประธาน สภาฯ   ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมเป็นอันว่า นายสมหมาย ดาวไธสง  ต าแหน่ง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  3  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ            
แปรญัตติฯ คนที่ 1  

 

-ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
 

นางปาจารีย์ ค๊าสเปอร์    เสนอ นายประมวล  ไปเจอะ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่14 
สมาชิกสภา อบต.ม 14  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
     ผู้รับรอง     
     1) นางบัวเรียน แก้งค า    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 5 
     2) นายภูเมศ เศรษฐี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 11 
ประธาน    ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อสมาชิกท่านอื่นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี- 
ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมเป็นอันว่า นายประมวล  ไปเจอะ    ต าแหน่ง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่14  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที่ 2  

 

 

-ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
 

นายมาลา แก้วมีศรี   เสนอ นายมิตร์  อัคฮาด ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต.ม.13        เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
     ผู้รับรอง 
     1) นายเสถียร  กลางสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที ่2 
     2) นางจารุวรรณ พรหนองแสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 5 
 

ประธาน สภาฯ   ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี- 
ประธาน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมเป็นอันว่า นายมิตร์  อัคฮาด  ต าแหน่ง สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
 

/-ให้ที่ประชุม… 
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ประธานสภาฯ  -ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 
 

นายดวน ศรีใส    เสนอ นายเสถียร กลางสวัสดิ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต.ม.12        เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 
     ผู้รับรอง 
     1) นายไพร ทุมนาหาด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที ่9 
     2) นายวุฒิไกร ประจันทะสี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 4 
 

ประธาน สภาฯ   ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี- 
ประธาน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมเป็นอันว่า นายเสถียร กลางสวัสดิ์  ต าแหน่ง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คนที่ 4 

 

-ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 
 

นางบัวเรียน แก้งค า   เสนอ นายมาลา แก้วมีศรี ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภา อบต.ม.5       เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 
     ผู้รับรอง 
     1) นายภูเมศ เศรษฐี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 11 
     2) นายประมวล  ไปเจอะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 14 
 

ประธาน สภาฯ   ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี- 
ประธาน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมเป็นอันว่า นายมาลา  แก้วมีศรี  ต าแหน่ง สมาชิก   
                                          สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 13ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯคนที่ 5 
 

-ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6 
 

นายเสถียร กลางสวัสดิ์   เสนอ นายดวน ศรีใส ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภา อบต.ม.2       เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6 
     ผู้รับรอง 
     1) นายสมาน ลอยสวรรค์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที ่1 
     2) นายทองปอน ภูค าศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 9 
 

ประธาน สภาฯ   ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี- 
ประธาน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมเป็นอันว่า นายดวน ศรีใส ต าแหน่ง สมาชิกสภา  
                                         องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 12 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6 
 

-ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 7 
 

นายภูเมศ เศรษฐี    เสนอ นายวุฒิไกร ประจันทะสี ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต.ม.11       เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 7 
     ผู้รับรอง 
     1) นายสมาน ลอยสวรรค์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที ่1 
     2) นายมาลา แก้วมีศรี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 13 
 

/ไม่ทราบ... 
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ประธาน สภาฯ   ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี- 
ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมเป็นอันว่า  นายวุฒิไกร ประจันทะสี  ต าแหน่ง สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 7 
 
 

 -สรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 

     1) นายสมหมาย ดาวไธสง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 
     2) นายประมวล  ไปเจอะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 14 
        3) นายมิตร์  อัคฮาด    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่6 
     4) นายเสถียร กลางสวัสดิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 
     5) นายมาลา แก้วมีศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 13 
        6) นายดวน ศรีใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 12 
        7) นายวุฒิไกร ประจันทะสี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 

 
จึงเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด เป็นผู้นัดประชุมคณะกรรมการ     
แปรญัตติฯ ในครั้งแรก เพ่ือให้มีการเลือกประธานกรรมการและเลขานุการฯต่อไป 
 

เลขานุการสภา อบต. ขอแจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้ง 7 ท่าน ประชุมครั้งแรก เพ่ือให้มีการเลือก
ประธานกรรมการและเลขานุการฯ นัดประชุมในวันนี้ เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด ชั้น 2 

 

ประธานสภาฯ  การพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติต่อ

คณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนับแต่
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้
พร้อมทั้งให้ก าหนดสถานที่เสนอค าแปรญัตติไว้ด้วย  

ประธานสภาฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ต่อไป 

นางปาจารีย์ ค๊าสเปอร์            เสนอให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ 
สมาชิกสภา อบต ม.14           29 - 31 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น. - 16.30น. โดยใช้สถานที่ ณ ห้องประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด ชั้น 2 
     ผู้รับรอง  
     1) นายนาน มาสูงเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 15 
     2) นางบัวเรียน แก้งค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ 5 
ประธาน -ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ            ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ          
                                        ที่สมาชิกสภาฯ เสนอหรือไม่ 
มติที่ประชุม            มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  3 เสียง 

(องค์ประชุม 21 คน) 
/-สรุปก าหนด... 
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ประธานสภาฯ  -สรุปก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ 29-31 
สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. และก าหนดสถานที่ยื่นค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด ชั้น 2 

ประธานสภาฯ -จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และผู้บริหารฯที่ประสงค์จะแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ยื่นเสนอ
ค าแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ภายในระยะเวลาและสถานที่ทีก่ าหนด
   

ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ประธานสภาฯ          -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 
ที่ประชุม    ไม่มี 
  
ปิดประชุมเวลา    13.45 น. 
 
      (ลงชื่อ)    บุญมา  ม่วงกล้วย      ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                        (นายบุญมา  ม่วงกล้วย) 
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด 
 
       (ลงชื่อ)    ปรารภ  นางสันเทียะ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                         (นายปรารภ  นางสันเทียะ) 
                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด 
 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 และขอรับรองว่าถูกต้อง ตามการด าเนินการประชุม 
ดังกล่าวทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ)         ดวน  ศรีใส           ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นายดวน    ศรีใส) 
 
     

      (ลงชื่อ)          มิตร์  อัคฮาด        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                         (นายมิตร์  อัคฮาด) 
 
                 

      (ลงชื่อ)     ปาจารีย์  ค๊าสเปอร์     เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                  (นางปาจารีย์  ค๊าสเปอร์) 
                       
 
 


